


สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจำปี 2565 

ครั้งที่  1/ 2565 
วันที ่  14  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2565    

เวลา........09.00-16.30...........น 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

 
        ผู้เข้าประชุม 
 

 
ที ่

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์        เหมือนหมาย ประธานสภา สมศักดิ์     เหมือนหมาย  
2 นางอาภรณ์       สว่างศรี เลขานุการสภา อาภรณ์     สว่างศรี  
3 นายศรีสวาท      หัศกรรจ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ศรีสวาท    หัศกรรจ์  
4 นายสมศักดิ์       สัตถาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สมศักดิ์     สัตถาผล  
5 นายชูเกียรติ      พาเสน่ห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ชูเกียรติ     พาเสน่ห์  
6 นายทองมี         ภาวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ทองมี        ภาวงศ์  
7 นางสาวอรัญญา  บุญรักษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 อรัญญา     บุญรักษา  
8 นายสวัน           เมืองแทน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สวัน          เมืองแทน  
9 นายบันทม        เหระวัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 บันทม       เหระวัน  
10 นายบัญชา        พิมเภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 บัญชา       พิมเภา  
11 นายเหรียญชัย   ธรรมจักร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เหรียญชัย   ธรรมจักร  
12 นางฉวีวรรณ     บุญจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ฉวีวรรณ     บุญจันทร์  
13 นายประวิทย์     สัตถาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 ประวิทย์     สัตถาผล  
14 นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 อนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ  
15 นายถวิล          ราชคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 ถวิล          ราชคำ  
16 นายสมานมิตร   ศรีระวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19 สมานมิตร   ศรีระวรรณ  
17 นายวันชัย        พจนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 วันชัย        พจนา  

 
ผู้ไม่มาประชุม.............-...............คน                                      
หมายเหตุ  ลากิจ................1.................คน (นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ รองประธานสภาฯ)     
ลาป่วย..............-..................คน 
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        ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

ที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 
1 นายยงค์ชาย     ภูอ่าง นายก อบต.วาริชภูมิ ยงค์ชาย    ภูอ่าง  
2 นายปัญญา      มาดี รองนายก อบต.วาริชภูมิ ปัญญา     มาดี  
3 นายศรทอง      โพธิ์ชัย รองนายก อบต.วาริชภูมิ ศรทอง     โพธิ์ชัย  
4 นางรุ่งทอง       เจริญชัย เลขานุการนายก  รุ่งทอง      เจริญชัย  
5 นายวิมล         รักษาแสง หัวหน้าสำนักปลัด วิมล         รักษาแสง  
6 นายบัณฑิต      พรมสุ่ย ผู้อำนวยการกองช่าง บัณฑิต      พรมสุ่ย  
7 นางจุฑามาส    อาจทุมมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ จุฑามาส    อาจทุมมา  
8 นางอติภา       จินากูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา อติภา        จินากูล  
9 นางจารุพร      พรหมวิชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร จารุพร       พรหมวิชัย  
10 นางนัยนา       สัพโส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นัยนา         สัพโส  
11 นางนงลักษณ์    โฮมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.

รักษาการแทน ผอ.กองคลัง 
นงลักษณ์   โฮมวงศ์  

12 นางอุไรภรณ์    มาลาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. อุไรภรณ์      มาลาทอง  
13 นายชลวัฒน์  ภูอ่าง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. ชลวัฒน์   ภูอ่าง  
14 นายจีระนันท์  เจริญชัย นายช่างไฟฟ้า ปง. จีระนันท์  เจริญชัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 
ครั้งที่ 1 / 2565 

วันที่  14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

************************************ 
 
เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย  - กล่าวเปิดการประชุม  และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 
 (ประธานสภา อบต.)      
ระเบียบวาระท่ี 1                  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย  - ก่อนอื่นขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุก
(ประธานสภา อบต.)    ท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 
            ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ในการประชุมสภาครั้งแรก 
     สมัยสามัญประจำปี 2565 ได้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 ตาม 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
     แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 มีมติให้กำหนดการประชุมสภาสมัย 
     สามัญ 4 สมัย คือระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือน กุมภาพันธ์, เมษายน, สิงหาคม 
 และธันวาคม และกำหนดการประชุมของปีถัดไป (พ.ศ.2566) คือระหว่างวันที่1-15

กุมภาพันธ์ 2566 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 23 จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2565 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงได้มีหนังสือถึงท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เพื่อเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้  ก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถือเป็นการ
ครบรอบ 1 ปีการบริหารงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มีกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาสีภายในหน่วยงานของเรา และการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ซึ่งทาง
อบต.วาริชภูมิเป็นเจ้าภาพ ได้รับการตอบรับที่ดีจากท้องถิ่นที่เข้าร่วม ถือเป็นการจัด
งานที่ดีเยี่ยม ขอบคุณคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ที่ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและ
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างดี ปีนี้ถือว่าเราเป็นเจ้าภาพที่ดี ถึงแม้ไม่ได้รับ



รางวัล จากประเภทในการแข่งขันก็ไม่เป็นไร ขอบคุณทุกท่านให้ความร่วมมือในงาน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต่อไปเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายยงค์ชาย ภูอ่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม 
(นายก อบต.) ประชุมทุกท่าน ในส่วนของทางผู้บริหารก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่อนอ่ืน

ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมภารกิจงานท้องที่/ท้องถิ่น ภาคสังคม หลังจากผ่าน
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จก็เป็นงานบุญกฐิน ผ้าป่า เข้ามา ขอบคุณสมาชิกทุก
ท่านที่ได้ดูแลในพ้ืนที่หมู่บ้านของท่าน ในส่วนของงานอบต.ที่ผ่านมาก็งานลอย
กระทงประจำปี ถือว่าเป็นปีแรกที่สมาชิกทุกท่านได้มีส่วนร่วม ในการพบปะหรือจัด
งานลอยกระทงและงานกีฬาต้านยาเสพติด ที่เป็นงานเกี่ยวกับมวลชน ก็ขอขอบคุณ
ทางด้านสภาท้องถิ่น/ท่านปลัด/เจ้าหน้าที่ ถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน 
สำหรับงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ที่ผ่านมาถือเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ เน้นในเรื่องของความสามัคคีกลมเกลียวกันของคนในท้องถิ่น แพ้
ชนะเป็นเรื่องรอง ความสามัคคีของคนในท้องถิ่นเป็นเรื่องหลัก สำหรับนักกีฬาเราก็
สามารถออกกำลังกายฝึกซ้อมได้เรื่อย ๆ สนามกีฬาเราพร้อม ในการในส่วนของ
บริหารมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบเพียงเท่านี้ครับ  

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ขอบคุณท่านนายกครับ สำหรับวันนี้รองประธานฯได้ลากิจเนื่องจากมีงานศพที่บ้าน 
(ประธานสภาฯ) กุดพร้าว ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครับ ต่อไปเป็นการแนะนำเจ้าหน้าที่ที่บรรจุ

ใหม่ เชิญท่านปลัด อบต.วาริชภูมิครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/คณะผู้บริหาร 
(ปลัด อบต. ) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ขออนุญาต

แนะนำบุคลากร อบต.วาริชภูมิที่ได้บรรจุใหม่ นายศิรนันท์  เจริญไชย เดิมเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจที่อบต.วาริชภูมิ สอบบรรจุแข่งขันได้ในตำแหน่ง นายช่าง
ไฟฟ้าปฏิบัติงาน ก็ได้บรรจุที่ อบต.วาริชภูมิเช่นเดิม ขออนุญาตให้น้องได้แนะตัวต่อ
ที่ประชุมสภาฯ 

(นายศิรนันท์   เจริญไชย) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านนายก 
(นายช่างไฟฟ้า) พร้อมคณะผู้บริหาร/ท่านปลัด/หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมนาย

ศิรนันท์  เจริญไชย บรรจุในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2565 เดิมทีกระผมก็ทำงานที่อบต.วาริชภูมิ ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เน้นเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธารณะในตำบลวาริชภูมิ ผม
ก็ได้มีโอกาสในสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สอบติดได้ลำดับที่ 38 
เรียกบรรจุครั้งแรกเป็นบัญชีข้ามเขต ก็ได้สละสิทธิ์เพ่ือขอบรรจุในเขตท่ีสอบได้ แล้ว
ก็ได้บรรจุที่อบต.วาริชภูมิ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรจุที่ครอบครัว อบต.วาริช
ภูมิเช่นเคย ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านในการปฏิบัติงานด้วยครับก็จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถครับ 
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นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ในนามของ อบต.วาริชภูมิ ก็ยินดีต้อนรับครับ ก็ถือบุคลากรที่มีความรู้ความ 
(นายก อบต.) สามารถ ต่อไปงานเกี่ยวกับการบริการด้านไฟฟ้าก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพราะเรามีบุคลากรเฉพาะทางเก่ียวกับไฟฟ้าแล้วครับ ที่ผ่านมาเป็นพนักงานจ้าง
ภารกิจ ปัจจุบันรับราชการแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องมีมากขึ้นกว่าเดิม ก็
ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งร่วมกับพ่ีน้องท้องถิ่นเราต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ก็ขอบคณุคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทุกท่านที่ได้ตรวจสอบรายงาน 
(ประธานฯ) การประชุมแต่ละหน้า ยอมรับว่าคณะกรรมการชุดนี้มีความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
 ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยวิสามัญ ที่ 3/2565 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 มีรายละเอียดคลาดเคลื่อนจากที่เราประชุม
หรือไม่ ต้องการแก้ไขอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิสมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2565 
ครั้งที่ 2 ครับ ขณะนี้ที่ประชุมมี 16 ท่าน  

มติที่ประชุม รับรอง  15  เสียง 
 ไม่รับรอง - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) 
 มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย มีอยู่ 2 เรื่องคือ 
(ประธานสภาฯ) 3.1 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3.2 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ (รายงานรายรับจริง-

รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบครับ  
นางอาภรณ์   สว่างศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านนายกพร้อม 
(ปลัด อบต.) พร้อมคณะผู้บริหาร สำหรับเรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 3.1 เรื่องการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 
29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
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วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 สำหรับเอกสารรายงานผลนั้นปรากฏตามรูปเล่มที่แจกให้สมาชิกทุกท่าน โดยส่วนที่
สำคัญจะอยู่ในส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาต่อไปค่ะ 

นางอุไรภรณ์   มาลาทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านนายก 
(นักวิเคราะห์ฯ) พร้อมคณะผู้บริหาร/ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ขออนุญาตชี้แจงตามเอกสารรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสรุปได้ดังนี้ 
ผลสำเร็จของจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) 

โดยการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) ปี พ.ศ.2565 

ที่นำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 การจ่ายขาดเงินสะสม เงินเหลือจ่าย 

และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

ที่ ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 

นำไปตั้งเป็น
ข้อบัญญัตปิี 2565  
จ่ายขาดเงินสะสม 

เงินเหลือจ่าย 
และจากงบประมาณ

อื่นๆ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(61-65) 

และเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่ 1-3) 

เฉพาะของปี 2565 

1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9 11 81.81 

2 การพัฒนาด้านการค้า การลงทนุ และการท่องเที่ยว 4 4 100 
3 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 25 27 92.59 
4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ

ยั่งยืน 
2 2 100 

5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 138 140 98.57 
 รวมทั้งสิ้น 178 182 97.80 

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปี 2565 จำนวน   182   โครงการ 
จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้จริงเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565  จ่ายขาดเงินสะสม 
เงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนและเงินสมทบจากส่วนราชการอ่ืน  จำนวน  178   โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ    =  178    x  100 
                  182   
 
       =       97.80  
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 ซึ่งในส่วนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาปรากฏ
ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน (เล่มสีเขียว) ในส่วนของการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 
เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้รับทราบก็เพียงเท่านี้ค่ะ 

นายสมศักดิ์   เหมือนหมาย 3.2 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (รายรับจริง- 
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายจริง) เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครับ 
นางอาภรณ์   สว่างศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านนายกพร้อม 
(ปลัด อบต.) พร้อมคณะผู้บริหาร สำหรับเรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 3.2 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (รายงานรายรับ

จริง-รายจ่ายจริง) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบรายงานรายรับ
จริง-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจะให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
รายละเอียดต่อสภาต่อไปค่ะ 

นางนงลักษณ์  โฮมวงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านนายกองค์ 
(นักวิชาการเงินและบัญชี) การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะผู้บริหาร/ท่านปลัดและหัวหน้าส่วนราชการทุก

ท่าน ดิฉันนางนงลักษณ์  โฮมวงศ์ นักวิชการเงินและบัญชี รักษาการผู้อำนวยการ
กองคลัง ขอชี้แจงงบประมาณรายรับ-รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

 ด้านรายรับ 
รายรับ ประมาณการ รับจริง 

รายได้จัดเก็บเอง 307,500 395,513.88 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้อปท. 27,092,500 30,264,550.05 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท. 48,600,000 44,118,515 

รวม 76,000,000 74,778,578.93 
รับจริงต่ำกว่าประมาณการ  -1,221,421.07 

 ด้านรายจ่าย 
รายรับ ประมาณการ รับจริง 

งบกลาง 23,779,768 23,680,296 
งบบุคลากร 19,066,007 18,784,561 
งบดำเนินงาน 13,944,925 10,605,582.81 
งบลงทุน 15,484,300 9,480,240 
งบเงินอุดหนุน 3,725,000 3,585,774.78 

รวม 76,000,000 66,136,454.59 
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จ่ายจริงต่ำกว่าประมาณการ  -9,863,545.41 
ผลต่างรับจริง-จ่ายจริง  8,642,124.34 

หักรายจ่ายค้างจ่าย(กันเงิน)  7,895,150.00 
ตกเป็นเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม  746,974.34 

 เงินนอกงบประมาณ ดังนี้ 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์  

รายรับ  รับจริง 
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด
วัตถุประสงค์(บุคลากรถ่ายโอน
ลูกจ้างประจำ) 

 295,342 

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  17,039,000 
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(พมจ.
สกลนคร) 

 40,000 

รวม  17,374,342.20 
รายจ่าย รับจริง จ่ายจริง 

งบกลาง 8,602.20 8,602.20 
งบบุคลกร 286,740.00 286,740.00 
งบดำเนินงาน 40,000.00 40,000.00 
งบลงทุน 17,588,000.00 16,315,000.00 

รวม 17,923,342.20 16,650,342.20 
ผลต่าง รับ-จ่าย คืนกรม 724,000.00 

 สำหรับรายรับจริง – รายจ่ายจริง มีเพียงเท่านี้ค่ะ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี ตามท่ีนักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการผอ.กองคลังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยว 
(ปลัด อบต.) รายรับจริง – รายจ่ายจริง มีทั้งงบที่เราตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ เป็นเงินที่เราได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินจากหน่วยงาน
อ่ืนจัดสรรมาให้ เงินที่เราตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณถ้าเหลือจ่ายจะตกเป็นเงิน
สะสม ส่วนเงินนอกงบประมาณถ้าเราใช้ไม่หมดต้องส่งคืนกรมฯต่อไปค่ะ 

 3.3 แจ้งรายงานความคืบหน้าโครงการที่อบต.วาริชภูมิได้กันเงินงบประมาณไว้ก่อน
สิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดดังนี้ 

 โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการลงนามในสัญญา ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 

(ถนนสายนางสมหมาย บุตรพรหม) จำนวน 71,000 บาท  
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 

(ถนนรอบวัดด้านลานกีฬาอเนกประสงค์) จำนวน 109,000 บาท 
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 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 
(ถนนสายลงทุ่งนา-บ้านเหล่า) จำนวน 35,000 บาท 

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนน
สายนายประหยัด เจริญไชย) จำนวน 57,000 บาท 

 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 
(ถนนสายนายทอง ผิวหูม) จำนวน 57,000 บาท 

 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 
(ถนนสายนายเซ็ง หวลสีไท) จำนวน 57,000 บาท 

 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 
(ถนนสายหนองโพน) จำนวน 57,000 บาท 

 8. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (รอบเมรุป่าช้า
บ้านขอนขว้าง) จำนวน 57,000 บาท 

 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 

(นานายอุทัย พจนา) จำนวน 100,000 บาท 
 2. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 

(ลำห้วยเหล็กไฟ จุดนานางอุราวรรณ นรินทร์) จำนวน 100,000 บาท 
 3. โครงการต่อเติมระบบสูบน้ำประปา บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 จำนวน 39,000 

บาท 
 4. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวาริชภูมิ จำนวน 

400,000 บาท 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย รบกวนเอกสารโครงการที่ท่านปลัดแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมจากระเบียบ 
(ประธานสภาฯ) วาระการประชุม ให้กับสมาชิกสภาทุกท่านด้วยนะครับเพ่ือจะได้แจ้งประสานให้

ชาวบ้านทราบต่อไปครับ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย เชิญท่านนายก อบต.ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง เรื่องโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หากเราได้ดำเนินการแล้วมีเหลือเงินเหลือจ่าย 
 (นายกอบต.) จะต้องนำส่งคืนกรมหรือไม่ ตามท่ีท่านปลัดได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ผมขอแจ้ง

ให้สภาฯทราบนะครับ สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถ้าเราดำเนินการแล้วมีเงินเหลือ
จ่าย สามารถเสนอโครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายนั้นได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด 
ตามกฎ กติกาของกรมฯที่กำหนด ยกตัวอย่าง หนองก้านเหลืองราคากลางหนึ่งล้าน
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สามแสนกว่าบาท ผู้รับเหมายื่นซอง เจ็ดแสนกว่าบาท เงินที่เหลือจ่ายจากโครงการ
เราไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกินห้วงเวลาในการขอใช้เงินเหลือจ่ายไปแล้ว
ครับจึงต้องส่งคืนกรมส่งเสริมต่อไปครับ ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในช่วงนี้ยังเป็นต้นปีงบประมาณในส่วนโครงการต่าง ๆ ในงบ
ลงทุนยังไม่ได้ดำเนินการ ส่วนรายละเอียดตามท่ีได้รับทราบจากท่านสมาชิก
เบื้องต้นว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2566 
ก่อนดำเนินการในงบลงทุนบางโครงการ ก็น่าจะเสนอเข้าในสมัยประชุมสามัญครั้ง
ที่ 1 ปี 2566 ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพราะปัจจุบันเราบริหารงบประมาณปี 
2566 ยังไม่ถึง 3 เดือนต่อไปครับ ฝากท่านสมาชิกถ้าโครงการไหนที่เราคาดการณ์
ว่าจะดำเนินการให้ประสานช่างวัดขนาดพื้นที่ไว้เลยเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว เช่น
โครงการที่ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณปี 2566 ของแต่ละหมู่บ้านให้สมาชิกสำรวจ
พ้ืนที่ไว้เลยครับ  

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับมีท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิมล  รักษาแสง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านนายกองค์ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะผู้บริหาร/ท่านปลัดและหัวหน้าส่วนราชการทุก

ท่าน ตามระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น
ของเรา คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ซึ่งระเบียบนี้ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่แจก
ให้กับท่านสมาชิกทุกท่านอยากให้ทุกท่านได้ศึกษาระเบียบไว้เพ่ือใช้ในการประชุม
สภาในครั้งต่อไปครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่าน 
(ประธานสภาฯ) บัญชา  พิมเภา ส.อบต.หมู่ที่ 11 
นายบัญชา  พิมเภา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 11) ท่านครับ ผมมีเรื่องอยากสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมเสียงตามสายภายใน

หมู่บ้าน ณ ปัจจุบันอบต.สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่ในปีงบประมาณ 
2566 นี้และจะดำเนินการให้ได้ในช่วงใดครับ เพ่ือผมจะได้แจ้งประสานกับทาง
ผู้ใหญ่บ้านต่อไปครับ 

นายวิมล  รักษาแสง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(หัวหน้าสำนักปลัด) สำหรับการการซ่อมแซมนั้นทางอบต.วาริชภูมิได้ตั้งงบประมาณการซ่อมแซมไว้ครับ

แต่ในช่วงนี้ยังอยู่ในต้นปีงบประมาณ เงินงบประมาณยังไม่เข้ามาเยอะ ที่จัดสรรเข้า
มาก็จะใช้สำหรับรายจ่ายประจำก่อนครับ น่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 แล้วจะแจ้ง
ประสานกับทางท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับ 
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นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ของเราติดตามด้วยนะครับเรื่องหอกระจายข่าวที่เราตั้งงบ 
 (นายก อบต.) ประมาณไว้ เพราะคนที่ใช้งานจริงคือทางผู้นำหมู่บ้าน บางหมู่บ้านอาจจะอยู่ในช่วง

ประกันก็จะให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้ได้ ส่วนแนวทางดำเนินการฝากเจ้าหน้าที่
ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปครับ และอีกเรื่องเกี่ยวกับชุดไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งแต่ละหมู่บ้านปัจจุบันเราได้ทำทะเบียนครุภัณฑ์
เรียบร้อยทุกเสาทุกต้นแล้ว หากต้นไหนชำรุดก็แจ้งได้เลขที่ครุภัณฑ์เพ่ือดำเนินการ
ซ่อมแซมได้ครับ  

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย เชิญท่านชูเกียรติ พาเสน่ห์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชูเกียรติ  พาเสน่ห์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ท่านครับ ผมมีเรื่องอยากสอบถามเรื่องการศึกษาดูงานว่าจะดำเนินการในห้วงเวลา

ใดครับเพราะฤดูกาลเก็บเก่ียวข้าวก็แล้วเสร็จ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 เราก็ตั้งไว้แล้วครับ 

นายสมานมิตร  ศรีระวรรณ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 19) ท่านครับ ผมมีเรื่องอยากสอบถามเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่หมู่บ้านชำรุด ผมได้แจ้งให้

ช่างดำเนินการซ่อมแล้ว(สายไปฝายน้ำล้น) แต่ยังไม่เห็นดำเนินการซ่อมครับ แต่ผม
ไม่ได้ดูเลขครุภัณฑ์มาว่าติดตั้งในปีไหน อยู่ในช่วงประกันหรือไม่ครับ 

นายยงค์ชาย   ภูอ่าง ครับขอบคุณท่านสมาชิกที่สอบถามมาครับ สำหรับไฟฟ้าโซล่าเซลล์เป็นเรื่องท่ีเกิด 
(นายก อบต.) ขึ้นมาใหม่ มีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ที่ทำการติดตั้ง แต่ปัจจุบันผู้ว่าจ้างได้

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว และห้วงประกัน 2 ปี ผมเน้นย้ำกับคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องว่าต้องสำรวจจริง ถ้าสูญหายหรือชำรุด ทราบว่ากรณีของชุดที่
แล้วเมื่อ 2 ปีก่อนช่าง มีการถอดหลอดไฟออกเพ่ือแจ้งประสานผู้รับจ้างซ่อมบำรุง 
ส่วนชุดที่ติดตั้งใหม่ปีนี้ แจ้งผู้ว่าจ้างดำเนินการแก้ไขให้แล้วครับ 

 ในส่วนของการศึกษาดูงานนั้น ก็จะพิจารณาถึงห้วงเวลาที่เหมาะสม แต่ในปี 2566 
นี้ได้ไปแน่นอนครับ ถือว่าเราไปเก็บเก่ียวประสบการณ์ในการทำงานและหาความรู้
เพ่ิมเติม ถ้าช่วงมีนาคม-เมษายน เป็นห้วงงานประเพณี น่าจะไปได้ในช่วงมกราคม-
กุมภาพันธ์นี้ครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านอรัญญา  บุญรักษา 
(ประธานสภาฯ) ส.อบต. หมู่ที่ 8 
นางสาวอรัญญา บุญรักษา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8) ท่านค่ะ ดิฉันมีเรื่องอยากสอบถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมของสมาชิก/และเรื่องงาน

วันปีใหม่ ทางอบต.จะมีการจัดกิจกรรมวันปีใหม่หรือไม่ค่ะ/เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ตัว
เดิมที่ชำรุดค่ะ 
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นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครับสำหรับเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ถ้าชำรุดเสียหายให้ทำหนังสือแจ้งเข้ามาเพ่ือจะดำ 
 (นายกอบต.) ดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมต่อไป อย่างกระจกโค้งมนผมก็ให้สำรวจเข้ามาว่า

บ้านไหนบ้างมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ให้ส่งเรื่องเข้ามาถือว่าเป็นผลประโยชน์
ของหมู่บ้านเราเอง ปัจจุบันนายช่างไฟฟ้าเราก็มีแล้ว สามารถแจ้งประสานเข้ามาได้
โดยตรง/ในส่วนของการจัดงานปีใหม่นั้นสำหรับผมก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านครับ แล้ว
ค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับหรือเราจะทำบุญหลังจากวันปีใหม่ อยากให้ทุกท่านได้
พบปะกับพ่ีน้องในช่วงปีใหม่ให้เต็มที่/ในส่วนของเรื่องการฝึกอบรมสมาชิกใหม่นั้น 
จังหวัดสกลนครเราจะดำเนินการฝึกอบรมเช่นกัน แต่ห้วงระยะเวลาไหนเดี๋ยวจะ
ประสานกับทุกท่านและเจ้าหน้าที่งบประมาณอีกครั้งครับ 

นางนงลักษณ์  โฮมวงศ์ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขอให้ทางท่านสมาชิกแจ้งประสานทาง 
(นักวิชาการเงินและบัญชี) หัวหน้าสำนักปลัด/กองช่าง หรือพัสดุ เพราะเราจะดูว่าไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชำรุดจริง

หรือไม่ต้องดูช่วงกลางคืนจะได้รู้ว่าตัวไหนเสียไม่เสียค่ะ การซ่อมบำรุงอยากให้เป็น
การซ่อมพร้อมๆ กันค่ะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย เชิญท่าน บุญมี  ภาวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 
(ประธานสภาฯ)  
นายบุญมี  ภาวงศ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6) ท่านครับ ผมอยากออกความคิดเห็นบางโครงการที่จัดสรรให้ทุกหมู่บ้านที่ได้

งบประมาณ เท่าๆกัน ยกตัวอย่างโครงการขยะเปียกบ้านเล็ก/บ้านใหญ่ ที่ได้
งบประมาณเท่ากัน ก็มีการเปรียบเทียบขนาดของถังขยะครับ 

นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ขอชี้แจงเรื่องที่ท่านทองมี ภาวงศ์ สอบถามครับ โครงการขยะนั้นเป็นงบประมาณ 
(นายกอบต.) เงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท โครงการตามพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข โดยเรามอบให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ ในส่วนของการ
บริหารจัดการเป็นเรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ เราจัดสรรให้ตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการกำหนดครับ ล่าสุดการรายงานของเราก็ดำเนินการไปได้ร้อย
ละ 80 ขึ้นแล้วครับ โครงการเกี่ยวกับถังขยะเปียกนี้เป็นงานนโยบายของภาครัฐที่
ต้องดำเนินการให้ครบ 100% ทุกครัวเรือน  

นางอาภรณ์  สว่างศรี ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเงินงบประมาณด้านสาธารณสุขโครงการตามพระราชดำริ 
(ปลัด อบต.) บ้านละ 20,000 บาท เท่าๆ กันโดยไม่ได้ระบุบ้านเล็กบ้านใหญ่จะได้ไม่เท่ากัน แต่

โครงการที่เราบอกจัดสรรให้บ้านเล็ก/ใหญ่แตกต่างกันนั้นเป็นงบประมาณของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวาริชภูมิค่ะ ท่านสมาชิกอาจจะสับสน แต่ถ้า
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขนั้นให้บ้านละ 20,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการบริหารจัดการเองค่ะ 

 
 

-10- 



นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจนะครับ สำหรับโครงการบ้านละ 20,000 บาทนั้นเดิมทีก็ 
 (ประธานสภาฯ) ให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการที่จะดำเนินการเข้ามา แต่ในปีนี้เป็นนโยบายของ

ภาครัฐที่ให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการคัดแยกทำขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน 
หมู่บ้านจึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการนี้แทนครับ 

 เชิญท่านอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ ส.อบต.หมู่ที่ 17 
นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 17) ท่านครับ ผมอยากชี้แจงเกี่ยวกับงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากในวัน

ดังกล่าวผมติดภารกิจงานศพญาติที่หมู่บ้าน ทำให้ไม่ได้ร่วมงานเต็มที่ และอยาก
เรียนถามท่านประธานสภาฯเรื่องงานบุญของอำเภอในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่
ทางอำเภอได้เชิญทางสมาชิกสภาฯเราเข้าร่วม การร่วมงานรูปแบบไหนครับ 

นายยงค์ชาย  ภูอ่าง สำหรับการร่วมงานกับทางอำเภอนั้น ถ้าท่านใดไม่ติดภารกิจอะไรก็เข้าร่วมได้ก็ 
(นายกอบต.) อยากให้ทุกท่านเข้าร่วมถือเป็นการร่วมทำบุญด้วยกันครับ เพราะเป็นงานของก่ิง

กาชาดอำเภอ กาชาดช่วยเรา/เราก็ร่วมด้วยช่วยกาชาดเช่นกันครับ  
นายประวิทย์  สัตถาผล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 14) ท่านครับ ผมอยากสอบถามเรื่องโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติด

เตียง ยังมีหรือไม่ครับ/ช่วงนี้อากาศหนาวทางหน่วยงานของเรามีโครงการอะไรที่
สามารถช่วยเหลือประชาชนหรือไม่/ส่วนงานผ้าป่าศิษย์เก่านั้นโรงเรียนบ้านห้วย
บางนั้นเพื่อทำโดมให้กับเด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรม ได้ในช่วงฤดูฝนครับ 

นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ในส่วนของท่านสมาชิกที่สอบถามเรื่องภัยหนาวนั้น จะให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด 
(นายกอบต.) นำเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เพราะเรื่องภัยหนาวนี้มีกติกาในการให้ความช่วยเหลืออยู่ว่า

มีหลักเกณฑ์อย่างไร ถึงจะสามารถดำเนินการได้ และไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือได้ทุกคน
ครับ/เรื่องโครงการหลักประกันสุขภาพ สปสช.อบต.วาริชภมูิ มีท่านอนงค์ลักษณ์ 
แผ่นคำ/ท่านระพีพรรณ  สุทธิอาจ ที่ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งในแต่ละปีจะมี
เงินกองทุน 7-8 แสน โดยเป็นเงินที่ทางสปสช.อุดหนุนให้ประมาณ 4 แสน และ
อบต.อุดหนุนให้อีกประมาณ 50% งบประมาณตรงนี้สามารถนำมาดูแลในเรื่อง
สุขภาพในตำบลเราได้ ยกตัวอย่างโครงการตะกร้อ บ้านห้วยบาง ก็ใช้งบประมาณ
จากส่วนนี้ครับ ทางอบต.เปิดกว้างมาก หมู่บ้านหรือหน่วยงานไหนที่ต้องการ
งบประมาณในการดำเนินงานด้านสุขภาพ สามารถทำโครงการประสานงานเข้ามา
ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการได้ครับ  

 เรื่องผู้ป่วยติดเตียง เราได้ประสานกับทาง รพ.วาริชภูมิ/รพสต.บ้านตาดโพนไผ่ ถ้ามี
ตกหล่นให้แจ้งประสานกับทาง ผอ.กองสวัสดิการสังคมได้ เรามีงบประมาณในส่วน
นี้ดำเนินการช่วยเหลืออยู่ครับ  

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย เชิญหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงเรื่องภัยหนาวให้กับสมาชิกฯได้รับทราบเพ่ือชี้แจง 
(ประธานสภาฯ) ให้กับชาวบ้านได้รับทราบต่อไปครับ 
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นายวิมล  รักษาแสง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
 (หัวหน้าสำนักปลัด) ท่านครับ สำหรับภัยหนาวตามท่ีทราบหลักเกณฑ์ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมี

อุณหภูมิต่ำสุด 8 องศาเซลเซียส ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยสามารถจัดซื้อ
เครื่องกันหนาวสงเคราะห์แก่ประชาชนได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 300 บาทหรือ
จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวถึงจะสามารถช่วยเหลือได้ โดยการ
ดำเนินการช่วยเหลือเราต้องยึดระเบียบกฎหมายในการถือปฏิบัติ ส่วนมากที่เรา
ดำเนินการให้ได้คือการประสานงานขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้
ความช่วยเหลืออย่างกิ่งกาชาดครับ 

นางอาภรณ์  สว่างศรี ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม สำหรับกรณีภัยหนาวตามระเบียบกระทรวงการคลังนั้น 
(ปลัด อบต.)  ในการช่วยเหลือเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานในการ

ให้ความช่วยเหลือ โดยดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมทั้งจังหวัด โดยจะมีระเบียบ
วิธีการปฏิบัติจากเดิมอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน เปลี่ยนเป็น 
8 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน เดิมให้รายละ 240 บาท เปลี่ยนเป็นรายละ 300 
บาท โดยมีข้อแม้ว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับจังหวัดที่ประสบภัยหนาวแล้วจัดส่งให้กับทางอำเภอแจกจ่ายให้กับประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ประสบภัยหนาว โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน แต่ถ้าในพ้ืนที่เราประสบภัย
หนาวจัดจริง อบต.ของเราถึงจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ โดยต้องไม่ซ้ำซ้อน
กับคนที่ได้รับการช่วยเหลือมาก่อนแล้วค่ะ แต่ณ ปัจจุบันอุณหภูมิยังไม่ต่ำกว่า 8 
องศาเซลเซียสในเขตพ้ืนที่ตำบลวาริชภูมิ ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกข้อเราก็
สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ค่ะ 

นายสมศักดิ์   เหมือนหมาย สมาชิกทุกท่านเข้าใจนะครับสำหรับภัยหนาว เชิญท่านสมานมิตร ศรีระวรรณ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมานมิตร  ศรีระวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 19) ท่านครับ อยากสอบถามเรื่องที่โรงเรียนบ้านหนองแวงขอสนับสนุนโกล์ฟุตซอล

ให้กับเด็กนักเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนสอบถามมาครับ ว่าสามารถดำเนินการให้
ได้หรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้ผมก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ 

นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครับสำหรับเรื่องสนับสนุนโกล์ฟุตซอลนั้น โดยหลักการ อบต.ไม่สามารถจัดซื้อให้ได้ 
(นายก อบต.) ครับ แต่ทางโรงเรียนสามารถเข้ามาประสานกับทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ในการจัดทำโครงการอบรมเด็กนักเรียนเรื่องการเกี่ยวกับกีฬานักเรียน โดยใช้งบ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ มีหลายโรงเรียนที่เสนอโครงการเข้ามาเช่นกัน
ครับสำหรับโครงการประเภทนี้ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย เชิญท่านฉวีวรรณ  บุญจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 13 
(ประธานสภาฯ) 
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นางฉวีวรรณ  บุญจันทร์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 13) ท่านค่ะ ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานบวชลูกชายเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันภายในงานค่ะ  
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับผมฝากเรื่องการพิมพ์ข้อความในกลุ่มไลน์ประสานงาน อยากให้ทุกท่าน 
(ประธานสภาฯ) ใช้ประสานงานในเรื่องงาน ไม่ใช่คุยในเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะสมาชิกในกลุ่มไลน์

นั้นก็มีหลายท่านที่อยู่ในกลุ่ม บุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความอาจจะมองว่าไม่เหมาะสม
ได้ครับฝากสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ 

นางจุฑามาส   อาจทุมมา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ท่านค่ะ ฝากเรื่องสื่อโซเซียลปัจจุบันด้วย ปัจจุบันมีมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบใหม่ที่

อาจจะทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินได้ค่ะ 
 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอในวาระอ่ืน ๆ ผมขอปิดประชุมครับ 
(ประธานฯ)   
 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
  

                                     (ลงชื่อ)     อาภรณ์     สว่างศรี      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                 (นางอาภรณ์  สว่างศรี) 
                                                     เลขานุการสภาฯ 

 

                                     (ลงชื่อ)    สมศักดิ์  เหมือนหมาย    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                              (นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย) 
                                                      ประธานสภาฯ 
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